



พบกันที่นี้อีกครั้งกับการบริการทางการศึกษา โดยทีมงานการศึกษาเดลินิวส์ ครับ

**ข่าวดีลูกพ่อขุน...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิสักดิ์** ลากเจริญทรัพย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมาตรการให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับลดค่าเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวทันที โดยจะปรับลดค่าเล่าเรียนลง 50% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาปัจจุบันและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ทุกราย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค...ยอดเยี่ยมครับ

**สถิติ มข.ก้าวไกล...ประกาศ** ให้รับทราบโดยทั่วว่า โรงเรียนสาธิต มข. ได้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและก้าวทันต่อสภาวะการณ์ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง สไตล์ Active Learning ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และพร้อมรับกับสังคมในยุค New normal โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของตน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูให้มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสอนตลอดจนได้พัฒนา Application Satit CMU ที่รวบรวมฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในโรงเรียนแบบครบวงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดด้านสถานที่ เวลา และอุปกรณ์...ทันสมัยทันสมัยมากครับ


**นศ.มธบ. สุกแต่...แอบเห็นข่าว** ปชส. ตั้งมาว่าเปิดเทอมนี้ คลาสเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเป็นคลาสเรียนที่น่าอิจฉาที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะ “ดร.แพรว-คาริกา ลัทธพิพัฒน์” นักบริหารการศึกษาหญิงเก่ง มีไอเดียเด็ด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส แม้จะยังเปิดเรียนแบบออนกรวดปกติไม่ได้ ก็เตรียมแผนรองรับการเรียนออนไลน์ไว้ปั้งสุด ด้วยแนวคิดผลักดันให้คณาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยกลายเป็นนักทำคอนเทนต์ (Content Creator) สวมวิญญาณยูทูปเบอร์ เปลี่ยนการนั่งฟังเลกเชอร์ 3 ชั่วโมงให้เป็น


คลาสเรียนออนไลน์ที่มีสีสันเน้นส่งความรู้ให้นักศึกษาด้วยวิธีใหม่ รวมทั้งการเรียนโดยเน้น Case study สร้างกิจกรรมออนไลน์ดึงนักศึกษาให้มีส่วนร่วม (Engagement) ทำให้ทุกชั่วโมงการเรียนออนไลน์ไม่มีน่าเบื่ออีกต่อไป... นศ. ได้ร่วมวงชื่นชอบแน่

**เชียงรายร่วมมือ...ผศ.ดร.โกวิท** นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย บอกกล่าวมาว่าได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน Universal Design Center โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการสำรวจเพื่อร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย ให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรเปราะบาง ณ ชุมชนดอยทอง ย่านเมืองเก่าเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย อย่างทั่วถึงและสร้างบรรยากาศความอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยองค์ความรู้จากสถานศึกษา ให้เกิดความปลอดภัย ยั่งยืนในการอยู่อาศัย สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสังคมจังหวัดเชียงรายต่อไป...ก็ขอร่วมชื่นชม

**นศ.พระนครเด่น...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี** ราชวงศพระนคร ขอฝากแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวอาทิตย์ติญา ศรีดวม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นายอนุรักษ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นายกฤตเมธ ร่องรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางสาวสกุลกาญจน์ มณีแจ่มใส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ โดยเป็นการมอบแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่

มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น ตัวอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป...ยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งด้วย ครับ 


 **มรภ.สงขลาได้คนบดีครูใหม่...ไม่นานมานี้** อาจารย์พิเศษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เป็น ประธานในพิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ดั่งวงวิเศษ คณะ ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่ง ผศ.ดร.ศรุตพงษ์ ภูวรัวรานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อจาก ดร.มนตรี เด่นดวง โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทางคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผู้มาใหม่ ผศ.ดร.ศรุตพงษ์ ภูวรัวรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวถึง แนวคิดในการบริหารงานว่า เป็นการทำงานในรูปแบบEDU 360 องศา ซึ่งจะครอบคลุมการประสานความร่วมมือกับ



ทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน...ขอเป็น กำลังใจครับ 

 **ขายเสื้อการกุศล...**

โครงการ อาร์ต บาย ฮาร์ด อาร์ต โน แฮนด์ (Art by Heart Art no Hand) จัดทำเสื้อยืดที่ออกแบบโดย พรหมพัฒน์ โชติศิริदानันท์ (โชกุล) ศิลปิน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จากผลงานศิลปะที่วาดรูปด้วยปากสู้ เสื้อยืดการกุศล เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง

สมทบโครงการ อาร์ต บาย ฮาร์ด อาร์ต โน แฮนด์ (Art by Heart Art no Hand) ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภท และมอบให้โรงพยาบาลมาราชนคร เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ อุปกรณ์ต้านภัยโควิด-19 มีสีให้เลือก 2 สี คือสีขาว และสีแดง พร้อมขนาด S,M,L และ XL ราคาตัวละ 259 บาท

ส่งฟรีทั่วประเทศ มีจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ับโครงการฯ สามารถสั่งซื้อได้ที่ เพจ Art No Hand by socool หรือ เพจ Art no Hand และ [www.artnohands.com](http://www.artnohands.com) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-9826-3869 

 **รายชื่อน้องคนเก่ง...ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ** งามปิฉ่างค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าปีนี้ ผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ โดย มีองตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้า 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้ นายจิรภัทร รุจิราษฎร์ จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้เหรียญเงิน น.ส.ณิชวดี ภาณุจันโฆสิต จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้ เหรียญเงิน น.ส.ลิตา ตันติประภาส จากโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้เหรียญเงิน และนายสทริระ ันทรกุลชัย จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ ได้เหรียญทองแดง...ขอร่วมยินดีครับ 

นายดำธา